

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
THÀNH PHỐ TAM KỲ
BAN THƯỜNG TRỰC
Số: 238/BC-MTTQ-BTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tam Kỳ, ngày 30 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ 06 tháng đầu năm 2023

1. Về thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân

Sáu tháng đầu năm 2023, MTTQ thành phố đã phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Quảng Nam trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV, tại hội nghị đã có 20 lượt ý kiến trực tiếp và 06 ý kiến bằng văn bản. Mặt trận các xã, phường tổ chức 43 Hội nghị tiếp xúc cử tri với 3.068 lượt cử tri tham dự. Tại các hội nghị có 321 lượt cử tri phát biểu ý kiến, đa số các ý kiến đã được đại biểu HĐND trả lời trực tiếp tại hội nghị. Các ý kiến còn lại được tổng hợp chuyển đến cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền. MTTQ các cấp thường xuyên theo dõi kết quả giải trình của các cơ quan chức năng, thông báo kết quả các kỳ họp cho cử tri và Nhân dân; tổ chức giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị, phản ánh của cử tri và Nhân dân tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp. Hoạt động tiếp công dân được thực hiện thường xuyên; 6 tháng đầu năm Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp tiếp 176 lượt công dân.

Đã phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thành phố đã tổ chức 60 hội nghị để triển khai các văn bản luật: Luật An ninh mạng, Luật Trẻ em, Luật Thanh niên, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Khiếu nại, Tố cáo, Bộ Luật Lao động, Bộ luật hình sự, Luật phòng cháy chữa cháy và các Hội nghị tuyên truyền theo chuyên đề như: An ninh mạng và phòng, chống lừa đảo qua mạng, phòng, chống thuốc lá điện tử; bạo lực học đường; phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước... cho cán bộ công chức, nhân dân và học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố với hơn 3.000 lượt người tham dự.

Mặt trận thành phố tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Luật Đất đai (sửa đổi) với hơn 100 người tham dự, tại hội nghị đã có 12 lượt ý kiến, góp ý vào 45 vấn đề tập trung vào một nội dung trọng tâm của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; nguyên tắc xác định giá đất, bản giá đất; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; thể chế hóa một cách rõ ràng các quy định với tiêu chí "tốt hơn nơi ở cũ". Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã phường đã tổ chức 10 hội nghị



lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) và tham gia góp ý vào các Dự thảo Nghị quyết HĐND thành phố, HĐND xã, phường ban hành.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố hướng dẫn Mặt trận xã, phường phối hợp củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải ở cơ sở đảm bảo đúng thành phần, số lượng theo quy định. Toàn thành phố có 85 tổ hòa giải, với 501 hòa giải viên; trong 6 tháng đầu năm, đã phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ hòa giải cơ sở cho 13/13 Mặt trận xã, phường. Tính đến thời điểm này, các tổ hòa giải đã tiếp nhận 49 vụ việc, hòa giải thành 36 vụ việc, 05 vụ việc không hòa giải thành, 08 vụ việc đang giải quyết.

- Hoạt động giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng:

Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường đã tập trung rà soát, củng cố, kiện toàn Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đảm bảo số lượng hoạt động tốt. 6 tháng đầu năm, Ban Thanh tra Nhân dân các xã, phường đã tổ chức giám sát 12 cuộc chủ yếu tập trung các nội dung như: giám sát cán bộ công chức xã, phường tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân, công tác cấp phát quà tết cho hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, công tác giám định các đôi tượng khuyết tật....

Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã tham gia giám sát 29 công trình, dự án về xây dựng CSHT được đầu tư xây dựng tại các địa phương. Qua giám sát đã kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét giải quyết các tồn tại hạn chế.

2. Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí của đơn vị; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Trung ương, của tỉnh, của thành phố liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng; tham gia góp ý vào các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng.

Tham mưu cho BTV Thành ủy tổ chức 02 hội nghị giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với nhân dân về các nội dung sau:

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (BT-GPMB) liên quan đến các dự án xã hội hóa và cải cách thủ tục hành chính ở lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố

- Đảm bảo trật tự đô thị, xây dựng tuyến phố văn minh và nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố.

Mặt trận xã, phường phối hợp tổ chức 20 hội nghị đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cùng cấp về các nội dung: nông nghiệp đô thị, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, GPMB tại các dự án, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh và trật tự an toàn xã hội, giảm nghèo, mở rộng các tuyến đường dân sinh, nông thôn mới...

Đến nay có 02/13 xã phường tổ chức Diễn đàn nhân dân góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng công an nhân dân ...với gần 250 người tham dự và có 47 ý kiến tham gia.

3. Về hoạt động giám sát:

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và tình hình thực tiễn tại địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam từ thành phố đến cơ sở đã phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp ban hành kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 và tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch.

Ủy ban MTTQ các cấp từ thành phố đến cơ sở tiếp tục thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”, chú trọng giám sát thường xuyên việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, gắn với giám sát việc thực hiện Quy định 213-QĐ/TW ngày 02/1/2020 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú. Trong tháng 5/2023, Mặt trận thành phố đã tổ chức giám sát việc thực hiện trách nhiệm của đại biểu dân cử đối với cử tri và Nhân dân gắn với việc thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU ngày 01/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ đối với đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND phường Hoà Hương.

Trong 6 tháng đầu năm, đã phối hợp với Thường trực và các Ban của Hội đồng Nhân dân thành phố, các đơn vị liên quan giám sát 32 cuộc tại các phòng, ban, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đồng thời tham gia các cuộc giám sát theo chuyên đề.

4. Về công tác phản biện xã hội:

Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã chủ động đề nghị HĐND, UBND cùng cấp cung cấp dự thảo các văn bản, đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để tổ chức cho Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các Ban Tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tham gia phản biện, góp ý nhằm đảm bảo tính hợp lý, khả thi và hiệu quả của dự thảo văn bản.

Đã tổ chức 01 hội nghị phản biện về Dự thảo Quyết định bãi bỏ các Quyết định phê duyệt đề án quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) trên địa bàn thành phố Tam Kỳ đối với 15 quy hoạch đã có từ lâu trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị phản biện



đã tiếp nhận được 14 ý kiến đóng góp của các đại biểu đại diện các phòng, ban liên quan và của đại biểu nhân dân sống trong vùng quy hoạch, Mặt trận thành phố đã tổng hợp các ý kiến phản biện và gửi đến các cơ quan liên quan theo quy định.

Trên đây là kết quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng chính quyền năm 06 tháng đầu năm 2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố./.

Nơi nhận:

- Ban DCPL UBMT tỉnh;
- Thường trực HĐND TP;
- BTT UBMTTQVN TP;
- Lưu: VT;

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

P. CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Vũ Hòa